



HCU ฟอร์มเหนือ IPE มีชัยในบ้านเก็บ 2 คะแนนแรก



18 สิงหาคม 2554

ทีมหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU) เปิดบ้านเป็นเกมแรก ของการแข่งขันรายการ ECC 2011 รับการมาเยือนของทีมสถาบันพลศึกษา ชลบุรี ...ความพร้อมของสนามทีมหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU) มีการเตรียมการดีมาก อุปกรณ์บนโต๊ะเทคนิคมีความพร้อมทุกอย่าง โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้มาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขัน มีกองเชียร์มาให้กำลังใจเจ้าบ้านประมาณ 100 คน

เริ่มเกมการแข่งขันในควอเตอร์ที่ 1 HCU ใช้แผนเกมรับแบบตั้งโซน ทำให้ เกมรับมีความเหนียวแน่น ทำให้ทีม IPE ทำเกมรุกได้ยากและความพร้อมของทีมไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าที่ควร ทีม HCU มีเกมรุกที่ดี สามารถทำคะแนนทิ้งห่างทีม IPE ได้มาก เมื่อเวลาผ่านไปได้ 5 นาที ทั้ง 2 ทีมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งหมด ทีม HCU เปลี่ยนเอาผู้เล่นตัวหลักมาพัก ส่วนทีม IPE ส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาทั้งทีม หมดควอเตอร์ที่ 1 ทีม HCU ทำคะแนนทิ้งห่างทีม IPE ในควอเตอร์ที่ 2 ทีม IPE เล่น

ได้ดีขึ้นสามารถทำคะแนนได้ขึ้นมา แต่ทีม HCU เล่นได้อย่างมีแบบแผนและประสิทธิภาพในเกมรุกมาก ทีม IPE ส่งตัวผู้เล่นสำรองลงมาเล่น เหมือนจะเป็นการลองตัวผู้เล่น จึงถูกทำคะแนนทิ้งห่างไปได้ อีก หมดครึ่งแรก ทีม HCU คะแนนทิ้งห่าง ทีม IPE 35:20

เริ่มการแข่งขันในควอเตอร์ที่ 3 ทีม HCU ส่งผู้เล่นตัวหลักลงมาอีกครั้ง ส่วนทีม IPE ส่งผู้เล่นตัวหลักผสมผสานกับผู้เล่นตัวสำรองเพื่อทดสอบผู้เล่นและความเป็นทีมเวิร์ค ทีม HCU ยังอาศัยประสบการณ์เล่นประคองเกม การรีบาวด์และการโต้กลับที่รวดเร็ว การส่งบอลที่แม่นยำ สามารถทำคะแนนได้มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนทีม IPE ฟอर्मยังไม่ดีขึ้น การเล่นยังขาดความเป็นทีมเวิร์ค ผู้เล่นหน้าใหม่ยังขาดทักษะการเล่นอยู่มากแต่ก็ยังทำคะแนนได้ขึ้นมาได้ ช่วงคะแนนยังห่างกัน ประมาณ 10 คะแนน ในควอเตอร์ที่ 4 ทีม HCU ฟอर्मการเล่นยังเหมือนเดิม ส่งตัวผู้เล่นตัวหลักและสำรองสลับกันลงมาทำคะแนนให้กับทีม ส่วนทีม IPE ยังไม่มีฟอर्मที่ดีขึ้น การทดลองผู้เล่นหน้าใหม่ ทำให้ทีมไม่สามารถที่จะทำคะแนนได้มาก สกอร์ยังคงทิ้งห่างกันเช่นเดิม จนหมดเวลาการแข่งขัน ทีม HCU เก็บ 2 คะแนนแรกให้กับทีม โดยการเอาชนะ ทีม IPE ไปด้วยสกอร์ 77:36

นัดต่อไปทีม HCU จะออกนอกบ้านไปเยือนทีม ABAC ต้องติดตามดูทีม HCU ว่าจะยังรักษาฟอर्मการเล่นที่เฉียบขาดได้หรือไม่ ส่วนทีม IPE จะอยู่บ้านคอยรับการมาเยือนของทีม BUU ต้องเอาใจช่วยทีม IPE ว่าฟอर्मการเล่นจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใด